

สรุปประเด็นงานแถลงข่าว และงานสัมมนา
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลกฎหมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

๙.๑๙ น. แถลงข่าว โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ พิเศษปรีชา พาณิชวงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์

นายขวัญชัย วศวงศ์

อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และ

กรรมการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์

ผมเป็นบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ เนื่องจากผมคาดหวังว่ามูลนิธินี้จะป็นองค์กรภาคเอกชนองค์กรหนึ่งที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อมูลนิธิได้รับการก่อตั้งแล้ว กิจกรรมสำคัญกิจกรรมแรกของมูลนิธิ คือ โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลกฎหมาย ซึ่งประมวลกฎหมายถือว่าเป็นกฎหมายหลักสำคัญในการจัดเก็บภาษีสรรพากรของประเทศไทย ปัจจุบันมีอายุถึง 70 ปี แม้ในอดีตเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในฉบับหนึ่งและมีคุณเอื้ออำนวยแต่ปัจจุบันพบว่ามีความล้าหลังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันและนับวันจะเป็นอุปสรรคในการบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพากรมากยิ่งขึ้น

การศึกษาวิจัยตามโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลกฎหมาย จะนำไปสู่การสำรวจข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในการแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และการเพิ่มเติมเสริมแต่งในส่วนที่เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของระบบในอนาคต

ผลการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว มูลนิธิก็จะนำเสนอรัฐบาลโดยผ่านกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมาย หากมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายตามข้อเสนอแนะของงานวิจัยครั้งนี้ เชื่อว่าจะเกิดวิวัฒนาการในระบบภาษีสรรพากร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสามารถบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายเอกชนผู้ประกอบการวิสาหกิจทุก

สาขา ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพทุกสาขาจะได้รับความสะดวกและเป็นธรรมในการชำระภาษี
ยิ่งขึ้น

หากผลการปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรนำไปสู่การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งทางภาครัฐราชการ และภาคเอกชน
ประชาชนแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานให้เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง
และจะก้าวไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปคือ วิสาหกิจและอาชีพทุกสาขาจะพัฒนาทั้งในด้านความรู้
ความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับสากลได้อย่างเต็มศักยภาพและ
ภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีของคนไทยและประเทศไทยต่อไป